

Số: 342/BC-TA

Nha Trang, ngày 15 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
CÔNG TÁC XÉT XỬ GIẢI QUYẾT ÁN 06 THÁNG ĐẦU NĂM
2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thực hiện thông báo số 96/TB-HĐND ngày 13/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang xin báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của đơn vị như sau:

I. Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023 (từ 01/12/2022 đến 31/5/2023):

1. Về công tác giải quyết các loại án:

* Tổng số thụ lý các loại án: **1342** vụ, việc

* Tổng số án đã giải quyết: **982** vụ, việc (Đạt **73,1%**)

Trong đó:

- Trả hồ sơ cho VKS: 05 vụ/7 bị can đều được Viện kiểm sát chấp nhận, các vụ án thuộc trường hợp cần bổ sung làm rõ lý do đề nghị giám định lại tỷ lệ thương tật, giám định tâm thần, xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đồng phạm do bị cáo, bị hại đều thay đổi lời khai tại phiên tòa; bổ sung lý lịch bị can; bổ sung người đại diện theo pháp luật của bị can là người chưa thành niên.

- Trong số án đã giải quyết, tổng số vụ bị hủy là 03 vụ (*Trong đó: hình sự: 01 vụ, dân sự: 01 vụ, kinh doanh thương mại: 01 vụ*), chiếm tỷ lệ 0,15%. Nguyên nhân phát sinh tình tiết mới do các đương sự cung cấp thêm tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, các đương sự không xuất trình chứng cứ tại cấp sơ thẩm; đánh giá chứng cứ chưa đúng. Không có án quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đánh giá chung:

Lượng án thụ lý trong 6 tháng đầu năm 2023 là: 1342 vụ, việc; giảm 369 vụ, việc so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 (1711 vụ, việc). (Giảm 78%).

Lượng án đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2023 là: 982 vụ, việc; giảm 165 vụ, việc so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 (1147 vụ, việc). (Giảm 86%).

Như vậy lượng án đã giải quyết/lượng án đã thụ lý trong 6 tháng đầu năm 2023 (73,1%) tăng **6,1%** so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 (67%).

Trong quá trình giải quyết vụ án đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục luật định cả về hình thức lẫn nội dung, đảm bảo tính dân chủ, công khai và nghiêm minh của pháp luật, chất lượng án được đảm bảo.

Điểm nổi bật trong công tác xét xử các vụ án hình sự là việc xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được đổi mới theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Các phán quyết của Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nên đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Các phán quyết của Tòa án đảm bảo sự trừng phạt nghiêm khắc, nhất là các tội về ma túy, kinh tế, tham nhũng, đồng thời thể hiện tính giáo dục, khoan hồng cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân được đặc biệt quan tâm. Phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Nha Trang xác định các vụ án phức tạp, nhất là các án thuộc diện án điểm, án tăng thẩm quyền được đưa ra nhằm giải quyết dứt điểm nhanh gọn, chính xác, giữ gìn trật tự an ninh địa phương.

Án Dân sự nhìn chung được xét xử kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Các vụ án đã xét xử đảm bảo chất lượng, hạn chế được án hủy, sửa và án quá hạn luật định. Đối với các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, trong quá trình giải quyết, tòa luôn tạo điều kiện cho các bên tự hòa giải cũng như thỏa thuận từng phần. Những vụ án phải đưa ra xét xử luôn bảo đảm tính công khai, minh bạch, xem xét đầy đủ chứng cứ mà các đương sự cung cấp, từ đó đưa ra những phán quyết thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật.

Đối với án dân sự, do tính chất vụ việc phức tạp, nhiều người liên quan ở nhiều tỉnh, thành khác nhau và không hợp tác làm việc nên dẫn đến tỷ lệ giải quyết đạt chưa cao. Tuy nhiên, hầu hết các vụ án này đều nằm trong thời hạn luật định.

Đồng thời, trong thời gian qua, Tòa án đã khắc phục được tình trạng chậm gửi bản án, quyết định, thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát, các cơ quan liên quan và đương sự. Việc gửi bản án, quyết định, thông báo thụ lý được thực hiện đúng thời hạn quy định.

2. Các mặt công tác khác:

2.1. Về công tác thi hành án Hình sự:

Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang đã ra **336** quyết định thi hành án. Quyết định ủy thác thi hành án đối với người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Công tác thi hành án được chú trọng thực hiện tốt, mọi trường hợp thi hành án được cập nhật, kiểm tra và ra quyết định đầy đủ, kịp thời, chính xác; không để xảy ra tình trạng chậm ra quyết định hoặc sai đối tượng. Các trường hợp cho hoãn thi hành án đều đúng qui định.

2.2. Công tác Ủy thác tư pháp

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã thực hiện **86** trường hợp ủy thác tư pháp, đạt kết quả 100%, đảm bảo kết quả công việc được ủy thác và đúng thời gian quy định.

2.3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Tất cả đơn thư khiếu nại của người dân cũng được giải quyết bằng văn bản rất cụ thể, chi tiết, đúng thời hạn theo luật pháp quy định. Tòa án cũng đã áp dụng trình tự giải quyết khiếu nại đối với thông báo trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang thụ lý **06** đơn thư khiếu nại tố cáo, đã giải quyết **06** đơn; đạt tỷ lệ 100%. Các đơn khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện và yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng.

2.4. Công tác Hội thẩm nhân dân

Ngay từ đầu năm Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang đã xây dựng quy chế phối hợp với đoàn Hội thẩm nhân dân. 100% Hội thẩm tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ do Tòa án tỉnh tổ chức, tham gia công tác tổng kết rút kinh nghiệm xét xử và được cung cấp tài liệu nghiệp vụ để nghiên cứu.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử **572** lượt. Trong quá trình tham gia xét xử, các Hội thẩm nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính độc lập, sáng tạo, tích cực, chịu khó nghiên cứu hồ sơ, cập nhật văn bản pháp luật cùng với Hội đồng xét xử ban hành những bản án, quyết định đúng pháp luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua việc tham gia xét xử, nhiều vị Hội thẩm nhân dân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật ở địa phương nơi cư trú hoặc nơi công tác...

2.5. Về công tác xây dựng đơn vị:

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang xác định là phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; Trong đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhất là đội ngũ thẩm phán và hội thẩm được xác định vừa là yêu cầu và vừa là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, tất cả cán bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ đơn vị đoàn kết, không có cán bộ, công chức bị xử lý hình thức kỷ luật. Thực hiện tốt các chính sách về xã hội và chính sách bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ. Đơn vị chú tâm trong việc cải tiến lề lối làm việc, đưa hoạt động cơ quan đi vào nề nếp, hiện đại.

Lãnh đạo Tòa án rất quan tâm công tác phát triển Đảng trong số các đoàn viên ưu tú. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

*** Thành tích đạt được:**

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang có 05 cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023:

- Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ án tạm đình chỉ, không để án quá hạn luật định; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra; giảm tối đa tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, án quá hạn luật định; Đảm bảo các vụ việc được giải quyết, xét xử đúng pháp luật, không xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án treo trái quy định pháp luật, đảm bảo công lý, quyền con người, quyền công dân.

- Đưa tiêu chí hòa giải thành, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến, công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, nhập phần mềm thống kê, phần mềm quản lý Tòa án, trợ lý ảo, công tác phát hành án vẫn là chỉ tiêu bắt buộc trong thi đua, bảo đảm đơn vị làm việc nền nếp, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi có việc tiếp xúc với Tòa án, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, liêm chính;

- Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại thành theo Luật tố tụng dân sự, hành chính và Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - tư pháp tại Tòa án; chuẩn bị thực hiện theo tinh thần Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến từ ngày 01/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao.

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, người lao động thực hiện đúng “*Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân*”, không vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp vi phạm tiêu cực, những nhiều, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi đến Tòa án.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị.

- Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chú trọng xây dựng, duy trì các gương điển hình tiên tiến để làm hạt nhân cho phong trào thi đua, tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, cách làm hay, hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa trong đơn vị.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, cơ quan tổ chức hữu quan, cơ quan hỗ trợ tư pháp trong xét xử, giải quyết các loại vụ án, vụ việc.

Trên đây là báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

Nơi nhận:

- TT. HĐND TP. Nha Trang (để báo cáo);
- TT. Thành ủy Nha Trang (để báo cáo);
- Lưu VP TA.



CHÁNH ÁN

VÕ QUỐC TUẤN

